

สารจากเอกอัครราชทูต

สวัสดีปีใหม่และสวัสดีวันตรุษจีนพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านค่ะ ขอให้ทุกท่านเปี่ยมด้วยพลังกายและพลังใจในการดำรงชีวิตด้วยสติให้เจริญรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

ดิฉันมาประจำการที่สวีเดนครบ ๑ ปี มีความสนุกสนานกับการทำงานที่มีหลากหลายมิติและหลายแง่มุม ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมายและได้มีโอกาสทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในหลายโอกาสอีกด้วย และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือได้รู้จักและพบเจอพี่น้องคนไทยในเมืองต่าง ๆ ขอขอบคุณในไมตรีจิตที่มอบให้กันและกันมา ณ ที่นี้

ขอเริ่มเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยเราเป็นอันดับแรกนะคะ นับจากสารฉบับเดือน ต.ค. ๒๕๖๖ ช่วงเดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมาได้ร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดในกรุงสต็อกโฮล์มและนอกกรุงสต็อกโฮล์ม ดิฉันมีความประทับใจไม่ว่าอากาศจะร้อนจะหนาวอย่างไร คนไทยไม่เคยย่อท้อในการไปทำบุญและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ชำระจิตใจให้ผ่องแผ้ว และเปิดปี ๒๕๖๗ ด้วยการเข้าร่วมงานวันเด็กที่เมืองอุบลราชธานีจัดโดยชมรมครูภาษาไทยและวัดไทยอุบลราชธานี ซึ่งขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานในปีที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้พุทธศาสนาไปด้วย ตามคำสอนของพระครูภาวนาวรสิทธิ (หลวงตาหน้อย) “เด็กดี คืออนาคตของโลก” และดิฉันรอคอยพบกับพี่น้องคนไทยในงานวันสงกรานต์นะคะ

ช่วงระหว่าง ๒๑ - ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗ สถานทูตจะจัดกิจกรรมกุศลสัจธรรมที่เมืองโกเธนเบิร์กตามที่แจ้งไว้คราวที่แล้วนะคะ เราได้เชิญครูแอมมาบรรยายเรื่องสารธรรมะที่เกี่ยวกับกฎหมายสวีเดนในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยค่ะ นอกจากนี้ เรามีกิจกรรมสารธรรมะสำหรับคนไทยต่อเนื่องในเดือน มี.ค. โดยสถานทูตจะจัดการบรรยายเรื่อง “จากชุดไทย ถึงชุดไทยพระราชนิยม” อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย โดย ผศ. ดร. อนุชา ทิรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๕ มี.ค. รับจำนวน ๖๐ ท่าน หลังจากนั้น สถานทูตจะจัดการบรรยายลักษณะเดียวกันให้กับชุมชนต่างชาติในสวีเดนด้วยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่งดงามและผ้าไทยที่ล้ำค่าในเดือน มิ.ย. นี้ โครงการนวดไทยที่สถานทูตร่วมกับไทยไวส์ (Thaivise) จัดทำขึ้นสำหรับร้านนวดไทยที่กรุงสต็อกโฮล์มเรียกว่า “สต็อกโฮล์ม โมเดล” จะแล้วเสร็จซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของร้านนวดไทยที่กรุงสต็อกโฮล์มที่มีศักดิ์ศรีและคุณค่ายิ่งขึ้น ถัดจากนี้ เราจะมีโครงการลักษณะเดียวกันที่เมืองโกเธนเบิร์กคะ อดใจรอนะคะ

สถานทูตจะเริ่มหารือกับชุมชนไทยเรื่องงานเทศกาลต่าง ๆ ที่ชมรมคนไทยจะจัดขึ้นตามเมืองต่าง ๆ ประมาณเดือน ก.พ. เพื่อจะได้เพิ่มเติมในสิ่งที่ท่านประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากสถานทูตนะคะ อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ในเมืองต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณค่าและวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากอาหารไทยที่มีรสเป็นเลิศแล้ว เรายังมีความเป็นไทยในมิติต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดให้เพื่อนชาวสวีเดนได้เข้าใจด้วย

สำหรับภารกิจกับฝ่ายสวีเดนนั้น ดิฉันได้ร่วมงานรางวัลโนเบลประจำปี ๒๕๖๖ ที่ Stockholm Concert Hall ซึ่งเป็นงานพิธีประจำปีที่สำคัญของสวีเดน โดยสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงมอบรางวัลเกียรติยศนี้ให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักวรรณกรรมที่มีผลงานโดดเด่นของโลก นับว่าเป็นพิธีที่สง่างามเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนของสวีเดนนั้น เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๖๖ มีการประชุมระดับอธิบดีของกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่ายที่กรุงเทพฯ ซึ่งดิฉันได้เข้าร่วมด้วย โดยมีการหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน การดึงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และความยั่งยืนของสวีเดนไปประยุกต์ใช้ในไทยเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้เครื่องมือ TNIU (Thailand Nordic Innovation Unit) รวมถึงเรื่องความมั่นคงในมิติต่างๆ ด้วย จากนั้น ฝ่ายสวีเดนได้สานต่อโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนได้เยือนไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานทูตได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสร้างสายสัมพันธ์เพื่อต่อยอดและขยายผลความร่วมมือในทุกมิติกับฝ่ายสวีเดนตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกในบริบทโลกใหม่และการทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล อันเป็นแก่นของนโยบายการต่างประเทศในยุคนี้ที่ดิฉันไปเข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในเดือน พ.ย. ๒๕๖๖ ที่กรุงเทพฯ

สำหรับความร่วมมือกับฝ่ายลัตเวียนั้น ดิฉันได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งกับประธานาธิบดีลัตเวียเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗ และได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้พบหารือกับสภาหอการค้าและธุรกิจลัตเวีย และกรมเอเชียด้วย โดยต่างเห็นพ้องผลักดันการจัดการพบปะกันของภาคเอกชนสองฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นและผลักดันให้ความตกลงที่คั่งค้างสามารถเจรจาบรรลุผลโดยเร็วทั้งในเรื่องของภาษีซ้อนเรื่องการบินและความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าฯ ของทั้งสองประเทศ

ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ

อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมพรีย์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์ม